

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên
Tuần 35 năm 2022 (Từ ngày 27/8 - 02/9/2022)**

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên tuần 35 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên các lĩnh vực

- *Về tình hình thế giới:* Dư luận thanh niên quan tâm một số vấn đề về thế giới như: Mỹ đã nhận được phản hồi mới nhất từ phía Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời cho rằng phản hồi này không “mang tính xây dựng”. Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch hành động khẩn cấp để cải cách thị trường điện cũng như ghìm giá năng lượng vốn tăng “phi mã” kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố, liên minh quân sự này có kế hoạch tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực trong tương lai. Ông Mikhail Gorbachev qua đời tại thủ đô Moscow, thọ 91 tuổi.

- *Về tình hình chính trị:* Dư luận thanh niên quan tâm đến sự kiện nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2022.

- *Về giáo dục:* Dư luận thanh niên quan tâm và bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều với thông tin UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã tổ chức cho phụ huynh bốc thăm suất học cho trẻ 3 tuổi Trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022 - 2023, do hồ sơ đăng ký cao hơn nhiều so với chỉ tiêu. Có 176 cha mẹ học sinh đến tham dự bốc thăm, trên tổng số 182 trẻ đã đăng ký hồ sơ. Trong số này, sẽ có 80 người giành được suất học trường công lập cho con. Phiếu trúng tuyển được xác định bằng dòng chữ: “Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường”. Phiếu không trúng tuyển ghi: “Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường”. Các phiếu bốc thăm này được đóng dấu treo của nhà trường để xác nhận tính hợp lệ. Như vậy việc đỗ hay trượt trường mầm non của các bé sẽ phụ thuộc vào việc bốc thăm của phụ huynh.

2. Tình hình dư luận, xu hướng thanh niên quan tâm trên các trang mạng xã hội

- Trên facebook:

+ Dư luận thanh niên quan tâm đăng tải, chia sẻ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động tại địa phương nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).

+ Trong tuần, dư luận quan tâm đến vụ việc cháu H. (học sinh lớp 9 trường THCS Nam Phương Tiến A, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) bị tử vong sau khi tham gia giải chạy tại xã Phụng Châu. Người nhà cháu N.H.H. (sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường THCS Nam Phương Tiến A) cho biết, ngày 30/8, sau khi thực hiện phần thi chạy hơn 1.000m tại giải chạy tổ chức ở xã Phụng Châu thì H. bị đột quỵ. Sau đó, cháu H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa, tiếp đến H., được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thì tử vong vào sáng ngày 31/8. Nguyên nhân được các bác sĩ kết luận là đột tử.

+ Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip của một nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Mười chín tháng tám tại chương trình nghệ thuật Sao tháng Tám. Chương trình này được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào tối ngày 01/9. Trong phần thể hiện ca khúc Mười chín tháng Tám, nữ ca sĩ Khánh Thy có màn hòa giọng cùng dàn nhạc thính phòng Thăng Long. Tuy nhiên, cô liên tục bị hụt hơi, chệnh phô và hát không theo kịp với dàn nhạc. Trên sóng truyền hình trực tiếp có thể thấy Khánh Thy liên tục quên lời, phải chép lời bài hát vào tay để vừa hát vừa nhìn. Dù vậy, một số đoạn cô vẫn hát sai lời. Hay ở câu “Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai”, Khánh Thy chỉ hát được đến “thề đem xương máu” rồi bỏ qua không hát mà thay thế bằng giọng ngân nga. Theo dõi đoạn clip trình diễn của nữ ca sĩ này, nhiều khán giả tỏ thái độ bức xúc. Nhiều người cho rằng tại một chương trình truyền hình trực tiếp, đặc biệt là nhằm kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thì mọi thứ đều phải chuẩn bị thật chu đáo. Chính vì thế, việc nữ ca sĩ quên lời, phải viết vào tay khiến dân mạng bức xúc cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp.

- **Trên tiktok:** Một số trào lưu, hiệu ứng thịnh hành trong tuần thu hút giới trẻ: Chạy khỏi thế giới này, Vì anh đâu có biết, Anh chỉ có 102,... Bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích như: Trọn vẹn nghĩa tình, Thêm bao nhiêu lâu, Mặt mộc, Em đây chẳng phải Thúy Kiều, Cô gái bông đào, ...

3. Tình hình dư luận tại các tỉnh, thành đoàn

Trong tuần 35, Ban Tuyên giáo đã nhận được báo cáo của **52/65** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (*Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an do yếu tố đặc biệt nên không báo cáo*); trong đó 13 đơn vị không gửi báo cáo¹. Qua báo cáo của các đơn vị có một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

¹ Hòa Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương.

- *Tỉnh Lạng Sơn:* Đoàn viên, thanh niên quan tâm sự việc tại huyện Hữu Lũng một người phụ nữ phát hiện một túi bóng đen bên trong có một cháu bé mới sinh bị bỏ rơi. Sau khi nhận tin Công an xã đã đến hiện trường lập biên bản sự việc và đưa cháu về trạm y tế xã Đồng Tân để chăm sóc. Đứa trẻ là một bé gái nặng 3,6kg. Công an xã Đồng Tân đã thông báo đến toàn thể nhân dân nếu cháu bé là con, cháu của ai đến trạm y tế làm thủ tục nhận lại, nếu gia đình không đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục bàn giao cho trung tâm y tế theo quy định. Dư luận trên địa bàn tỉnh bày tỏ thái độ xót xa và thương cháu bé, có người bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi bỏ rơi con, có người có ý muốn nhận nuôi cháu bé.

- *Tỉnh Hà Tĩnh:*

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến việc UBND thị xã Kỳ Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh có buổi làm việc với Ban Giám hiệu, đại diện Hội phụ huynh trường Tiểu học Kỳ Trinh để làm rõ các thông tin trong việc huy động xã hội hóa mua bàn ghế, gây phản ứng trong một số phụ huynh. Cụ thể, do ngân sách hạn hẹp, nhà trường vận động phụ huynh đóng góp mua bàn ghế cho học sinh, mỗi em lớp 1 phải đóng 550.000 đồng mua bàn ghế, 173.000 đồng mua bảng, 250.000 đồng quỹ lớp và mua rèm cửa, tổng gần 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi triển khai vận động đóng góp, có giáo viên chủ nhiệm đã truyền đạt theo tinh thần áp đặt, gần như bắt buộc đóng nộp nên gây bức xúc cho phụ huynh. Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh đã phê bình và yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kỳ Trinh rút kinh nghiệm trong việc huy động xã hội hóa.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc diễn ra khoảng 19h30 ngày 01/9, em Nguyễn Thị Khánh Ngân (sinh năm 2009), học sinh trường THCS Nam Phúc Thăng, trú tại thôn Vĩnh Phúc, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên đang trên đường đi từ nhà thờ về, đến đoạn qua bờ đê của thôn Vĩnh Phúc bất ngờ bị Hà Huy Quân (sinh năm 1993), trú tại thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên dùng dao dìm vào cổ bé gái để thực hiện hành vi hiếp dâm. Hoảng sợ, bé gái chống cự, kêu cứu. Hiện tại, sức khỏe của em Khánh Ngân đã bình phục nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tiến hành điều tra vụ việc. Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Đội huyện tiếp tục bám sát theo dõi, quan tâm, động viên tinh thần em, đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em.

- *Tỉnh Đắk Lắk:* Dư luận quan tâm đến sự việc 02 cháu bé sinh đôi bị đuối nước chiều 28/8 tại xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Hai em bé sinh đôi được xác định là Y.Đ. và Y.L., cùng SN 2014, trú tại buôn Yao, xã Ea Tul. Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, gia đình chị H'Đ. (SN 1993), trú tại buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, mẹ của hai cháu Đ. và L. không thấy hai con của mình đâu nên đã nhờ mọi người đi tìm. Quá trình tìm kiếm, mọi người phát hiện quần áo và dép của hai cháu bé tại khu vực hồ nước gần nhà. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm thì phát hiện cả hai cháu bé đã tử vong dưới hồ. Ngay sau khi xảy ra sự

việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân.

- *Tỉnh Lâm Đồng*: Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu thành công 10 thiếu niên bị mắc kẹt trong rừng ở khu vực xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ngày 30/8, nhóm 17 thiếu nhi từ huyện Di Linh lên huyện Lạc Dương dã ngoại. Đến chiều, trên địa bàn huyện Lạc Dương xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về một con suối cạn rồi dâng cao gần 3m, chảy xiết. Nhóm thanh niên bị ngăn cách bởi dòng nước lũ chảy xiết. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã đến nơi và tổ chức giải cứu thành công 10 em, đưa sang bờ an toàn. Trước đó, 07 em đã mạo hiểm vượt qua dòng nước. Dư luận trong đoàn viên, thanh niên rất vui mừng vì nhóm thanh niên đã được giải cứu an toàn và dành rất nhiều lời cảm ơn đến các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công nhóm thanh niên.

- *Thành phố Cần Thơ*: Dư luận thanh niên trên địa bàn tỉnh quan tâm đến vụ việc nạn nhân T.H.V (17 tuổi, ngụ tại KV2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) bị lừa bán sang Campuchia. Đến khoảng 1 tháng gần đây, V. liên lạc về nhà cầu cứu cô ruột của mình và cho hay đã bị bán sang Campuchia với giá 1.000 USD. Tại đây, V. bị ép làm quá giờ, không có thời gian nghỉ ngơi, nếu không làm sẽ bị đánh. Được biết, trong những lần liên lạc về nhà, V. kể xuất phát từ việc M. có quen biết một người tên Linh (quê ở Cà Mau, không rõ địa chỉ). Sau đó, Linh giới thiệu cho V. và M. qua Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” khiến cả 2 tin tưởng, đồng ý. Sau đó, Linh dẫn V. và M. qua cửa khẩu Mộc Hóa, Long An để sang Campuchia làm việc. Khi đến Campuchia, V. bị Linh bán vào công ty ở thành phố Phnôm Pênh làm về game online với công việc là nhắn tin cho người Việt Nam với mục đích để lừa đảo. V. bị bắt làm việc từ 9 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vụ việc trên xảy ra ở địa bàn biên giới, Công an thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với các địa phương có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ; đồng thời báo cáo đề xuất cấp trên để kịp thời có biện pháp giải cứu nạn nhân.

4. Tình hình dư luận thanh niên trên các báo và trang thông tin điện tử

Trên các báo và trang thông tin điện tử, một số bài viết có lượng tiếp cận, tương tác lớn, như:

- *Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh*. Đồng chí Nơi được biết đến với hình ảnh quyết liệt và có nhiều chuyên án nổi tiếng, bạn đọc mong rằng nhận nhiệm vụ tại đây, đồng chí Nơi sẽ chỉ đạo tốt việc trấn áp và ngăn chặn tội phạm.

- *Vận chuyển trái phép hơn 1.200 tỉ đồng ra nước ngoài*. Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 34 bị can, có 16 bị can vận chuyển trái phép hơn 1.205 tỉ đồng ra nước ngoài. Bạn đọc

thắc mắc về cách quản lý của Ngân hàng, kho bạc, Bộ Tài chính... để xảy ra tình trạng vận chuyển tiền ra nước ngoài với số lượng lớn.

- Vào bình luận bài đăng của trang Facebook Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) nhằm bôi xấu, vu khống lực lượng, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều ý kiến đề nghị cần phải phạt nặng hơn để đủ sức răn đe.

- Con đường mới lây nhiễm HIV tại Việt Nam. Bên cạnh tình hình dịch bệnh hiện tại làm nhiều bạn đọc thêm lo lắng, HIV dù không gây chết người ngay tức khắc nhưng là căn bệnh đại dịch của thế kỷ trước. Với việc chuyện đồng tính ngày càng phổ biến thì lo lắng trên càng hiện hữu. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần tuyên truyền sâu rộng hoặc có giải pháp hạn chế nhất là tình trạng mại dâm nam, đồng tính bên cạnh đó là việc các bạn trẻ nên tự ý thức bảo vệ mình và người thân.

- Câu chuyện Shark Bình và Phương Oanh. Cả 2 là nhân vật nổi tiếng nên nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Tuyên giáo trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Trưởng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;
- Viện Nghiên cứu Thanh niên;
- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thái An